

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน ๑ ด้าน)

- ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อกระบวนงาน การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้นำเข้า/ส่งออก)

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง กรมศุลกากร / กระทรวงการคลัง

ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร

โทรศัพท์ โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๒๐ ๕๐๕๒

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๒๐ ๕๔๐๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑. โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๑.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	๑ - ๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	๔ - ๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	๑๐ - ๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	๑๗ - ๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

* สามารถปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Rise Score
๑	<p>การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้นำเข้า/ส่งออก)</p> <p>- เป็นการให้บริการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก</p> <p>- ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ</p> <p>๑. การตรวจสอบเอกสาร : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของแบบคำขอ หลักฐานประกอบแบบคำขอ และหลักฐานแสดงตน (๘ นาที)</p> <p>๒. การพิจารณา : การอนุญาตให้ลงทะเบียน/ เจ้าหน้าที่ออกใบตอบรับการลงทะเบียน (๗ นาที)</p> <p>๓. การพิจารณา : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อกรมศุลกากร (๑๕ นาที)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการต่อผู้มาติดต่อ ๑ ารายรวม ๓๐ นาทีโดยวิธีการยื่นด้วยตนเอง/มอบอำนาจให้ตัวแทนมาติดต่อยื่น ณ ฝ่ายทะเบียน ผู้นำเข้าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ กรมศุลกากร</p> <p>- จำนวนผู้ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓,๓๑๕ ราย</p>	<p>๑) เกิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานในการยื่นแบบคำขอ หรือสำแดงข้อมูลเท็จ กรณีเจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานประกอบและหลักฐานแสดงตนตามแบบคำขอและระเบียบปฏิบัติ</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อโดยการไม่พิจารณาอนุญาตให้ลงทะเบียนตามระเบียบปฏิบัติและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓) การเรียกรับ/การให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อจูงใจให้กระทำ หรือไม่กระทำการ อันมิชอบด้วยหน้าที่ อาทิเช่น การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ โดยที่ไม่มีแบบคำขอที่ได้รับการอนุญาตแล้ว</p>	๑	๔	๔/ปานกลาง
			๑	๕	๕/ปานกลาง
			๑	๕	๕/ปานกลาง

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ / โครงการ การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้นำเข้า/ส่งออก) หน่วยงาน กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>การตรวจสอบเอกสาร : ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของแบบคำขอ หลักฐานประกอบแบบคำขอ และหลักฐานแสดงตน (๘ นาที)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เกิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานในการยื่นแบบคำขอ หรือสำแดงข้อมูลเท็จกรณีเจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานประกอบและหลักฐานแสดงตนตามแบบคำขอและระเบียบปฏิบัติ</p>	<p>แนวทาง</p> <p>แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกรมศุลกากรเกิดจากหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R.Cressey (๑๙๔๐) ที่กล่าวถึง สาเหตุจูงใจของพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดการทุจริตว่าเกิดจาก ๓.๑ มีความกดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure) เช่น ความสะดวกรวดเร็วจากการลงทะเบียน สามารถนำข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบลงทะเบียน สามารถเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อ เป็นต้น</p> <p>๓.๒ มีโอกาสในการกระทำผิด (Opportunity) เช่น เมื่อมีโอกาสระหว่างที่ผู้มาติดต่อรอคิวเพื่อลงทะเบียน ผู้แอบอ้างว่ามีช่องทางติดต่อพิเศษกับเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้โอกาสนี้ในการเจรจาเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อได้ เป็นต้น</p> <p>๓.๓ มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่สนับสนุนการกระทำ (Rationalization) เช่น ต้องการความรวดเร็วในการติดต่อ ความจำเป็นส่วนตัวที่ต้องการผลประโยชน์ติดต่อผ่านผู้แอบอ้างไม่ได้นำเสนอผลประโยชน์โดยตรง เป็นต้น</p>
๒	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>การพิจารณา : การอนุญาตให้ลงทะเบียน/เจ้าหน้าที่ออกใบตอบรับการลงทะเบียน (๗ นาที)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อโดยการไม่พิจารณาอนุญาตให้ลงทะเบียนตามระเบียบปฏิบัติและระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>รูปแบบ</p> <p>รูปแบบของมาตรการที่จะใช้ในการลดความเสี่ยงจากการที่จะเกิดพฤติกรรมทุจริตจะเป็นกำหนดรูปแบบมาตรการเพื่อ ลดโอกาส ลดแรงจูงใจ หรือ ลดเหตุผล ที่จะสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมทุจริต โดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้</p> <p>วิธีการดำเนินการ</p>
๓	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>การพิจารณา : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ (๑๕ นาที)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>การเรียกรับ/การให้ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อจูงใจให้กระทำ หรือไม่กระทำการ อันมิชอบด้วยหน้าที่ อาทิเช่น การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ โดยที่ไม่มีแบบคำขอที่ได้รับ การอนุญาตแล้ว</p>	<p>กรมศุลกากรมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ลดต้นทุน ลดขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงาน ตลอดจนลดการติดต่อของประชาชนผู้ใช้บริการที่จะต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับคำขอของกรมศุลกากร โดยการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://www.customstraderportal.com และสามารถยืนยันตัวตนได้บนแอปพลิเคชันเป่าตัง ซึ่งเมื่อดำเนินการครบถ้วนระบบจะพิจารณาอนุญาตการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร</p>

<p>ระยะเวลาดำเนินการ ต่อผู้มาติดต่อ ๑ ราย รวม ๓๐ นาที</p> <p>โดยวิธีการยื่นด้วยตนเอง/มอบอำนาจให้ตัวแทนมาติดต่อยื่น ณ ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก ส่วนสิทธิพิเศษกรมศุลกากร</p> <p>ทั้งกระบวนการ <u>มีความเสี่ยงปานกลาง</u></p>	<p>จากเจ้าหน้าที่ตาม <u>ขั้นตอนที่ ๑</u> : ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของหลักฐานประกอบแบบคำขอ และไม่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตาม <u>ขั้นตอนที่ ๒</u> : การอนุญาตให้ลงทะเบียน/เจ้าหน้าที่ออกไปตอบรับการลงทะเบียน อีกทั้งยังเป็นการตัดลดขั้นตอนการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตาม <u>ขั้นตอนที่ ๓</u> : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อระบบดังกล่าวยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจากทุกๆ ที่ ตลอด ๒๔ ชม. โดยไม่ต้องมาติดต่อ ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของกรมศุลกากร ตามเวลาราชการ</p> <p><u>การนำมาตรการไปสู่การบังคับใช้</u></p> <p>พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนลดระยะเวลาการดำเนินงาน ลดการติดต่อกันระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่โดยผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนผู้นำเข้า/ส่งออกที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร และสำหรับในอนาคตทางกรมศุลกากร ได้มีแผนพัฒนาระบบ Customs Trader Portal เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมผู้ใช้บริการมากขึ้นในส่วนของนิติบุคคล ทั้งเรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๘๘/๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๑/๒๕๖๑ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวแทนออกของ</p> <p><u>ระยะเวลา</u></p> <p>เริ่มให้บริการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก (รายใหม่) และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้นำเข้า/ส่งออก (รายใหม่) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน</p>
---	---

๔. แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔.๑. แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง			
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ			
๑. ชื่อกระบวนการ การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้นำเข้า/ส่งออก) รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ๓๐ นาที			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การพิจารณาอนุญาตลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้นำเข้า/ส่งออก) เป็นการให้บริการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๑. การตรวจสอบเอกสาร : ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของแบบคำขอหลักฐานประกอบแบบคำขอและหลักฐานแสดงตน (๘ นาที)</p> <p>๒. การพิจารณา : การอนุญาตให้ลงทะเบียน/เจ้าหน้าที่ออกไปตอบรับการลงทะเบียน (๗ นาที)</p> <p>๓. การพิจารณา : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ (๑๕ นาที)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๑. เกิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานในการยื่นแบบคำขอหรือสำแดงข้อมูลเท็จ กรณีเจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานประกอบ และหลักฐานแสดงตนตามแบบคำขอและระเบียบปฏิบัติ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อโดยการไม่พิจารณาอนุญาตให้ลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนตามระเบียบปฏิบัติและระยะเวลาที่กำหนด</p>	ปานกลาง	<p>๑. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อลดต้นทุน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน ตลอดจนลดการติดต่อของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ https://www.customstraderportal.com และสามารถยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป่าตั้ง ซึ่งเมื่อดำเนินการครบถ้วนระบบจะพิจารณาอนุญาตการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๔/๒๕๖๔ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่ตาม ขั้นตอนที่ ๑ : ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของหลักฐานประกอบแบบคำขอและหลักฐานแสดงตน และไม่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตาม ขั้นตอนที่ ๒ : การอนุญาตให้ลงทะเบียน/ เจ้าหน้าที่ออกไปตอบรับการลงทะเบียน อีกทั้งยังเป็นการตัดลดขั้นตอนการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตาม ขั้นตอนที่ ๓ : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ (เปิดให้บริการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้นำเข้า/ส่งออกกรณีผู้นำเข้า/ส่งออกที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (รายใหม่) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน) และสำหรับในอนาคตทางกรมศุลกากร ได้มีแผนพัฒนา</p>

<p>๓. การเรียกรับ/การให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อจูงใจให้กระทำ หรือไม่กระทำการ อันมิชอบด้วยหน้าที่ อาทิเช่น การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ โดยที่ไม่มีแบบคำขอที่ได้รับการอนุญาตแล้ว</p>		<p>ระบบ Customs Trader Portal เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมผู้ใช้บริการมากขึ้นในส่วนของนิติบุคคล ทั้งเรื่องการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก และการต่ออายุตัวตนออกของ ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๔/๒๕๖๔ เรื่องการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร และประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๘๘/๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๑/๒๕๖๑ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวตนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวตนออกของ</p>
---	--	---

ภาคผนวก

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บทบาทของการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมศุลกากร และรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพให้บริการ และการนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๕ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมศุลกากร และผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อันเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หลักความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายต่อองค์กร รวมไปถึงการเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของกระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) วิเคราะห์องค์กร ๒) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) การระบุความเสี่ยง ๔) การประเมินความเสี่ยง ๕) การตอบสนองความเสี่ยง ๖) การติดตามและทบทวน และ ๗) การสื่อสารและรายงาน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนหาแนวทางควบคุมและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม



นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเรื่องของการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของข้าราชการ ภายใต้กระบวนการงาน/งาน/โครงการตามคู่มือประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ และลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงจากการทุจริต

ต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๕ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมศุลกากร และผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป